



Hãy an lòng - có chúng tôi

BẢN TIN AN TOÀN NGƯỜI BỆNH (Ngày 06 tháng 04 năm 2023)

SỐ
01/2023

KHUYẾN CÁO SỐ 01

I. AN TOÀN TRONG SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ



1. Đảm bảo an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế trong sử dụng trang thiết bị y tế là trách nhiệm của lãnh đạo bệnh viện, lãnh đạo các khoa/phòng. Lãnh đạo bệnh viện nên phân công 01 người trong ban Giám đốc chịu trách nhiệm trong công tác quản lý trang thiết bị y tế; Trưởng khoa/phòng chịu trách nhiệm trong công tác quản lý trang thiết bị y tế và mỗi trang thiết bị y tế phải được phân công cụ thể cho một nhân viên của khoa/phòng quản lý và lưu trữ hồ sơ cụ thể.

2. Cần xây dựng và ban hành các quy định, quy trình về quản lý, sử dụng các trang thiết bị hiện có, phải có kế hoạch quy định thời gian kiểm tra, bảo trì bảo dưỡng và sửa chữa của trang thiết bị định kỳ hàng ngày, hàng tháng, hàng năm.

3. Xây dựng tiêu chuẩn và ban hành bằng văn bản phân công nhân viên y tế được phép sử dụng theo từng nhóm trang thiết bị, nhất là những loại trang thiết bị chẩn đoán và điều trị đòi hỏi người sử dụng phải nắm vững quy trình kỹ thuật và kinh nghiệm sử dụng nhằm đảm bảo an toàn cho người bệnh.

4. Đối với các thiết bị có sử dụng điện, pin dự phòng cần phải kiểm tra định kỳ về an toàn sử dụng điện và sạc pin, theo dõi pin định kỳ tránh hết pin, hư hỏng pin khi sử dụng làm ảnh hưởng đến người bệnh, đặc biệt là máy chạy thận, máy sốc điện, máy thở mini...

II. AN TOÀN TRONG SỬ DỤNG THUỐC



1. Thường xuyên cập nhật, bổ sung danh mục thuốc nhìn giống nhau, đọc giống nhau và ban hành, phổ biến đến nhân viên y tế, đặc biệt là sau khi thực hiện thầu mới.

2. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thông tin thuốc, quản lý sử dụng thuốc, xây dựng các phần mềm cảnh báo, phần mềm giám sát kê đơn và chỉ định thuốc theo phác đồ điều trị.

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC NINH HÒA DANH MỤC NHÌN GIỐNG NHAU-ĐỌC GIỐNG NHAU (LASA- LOOK ALIKE, SOUND ALIKE)

Cập nhật ngày 03 tháng 03 năm 2023

(Kèm theo công văn số 162/BVNH, V/v qui định các giải pháp phòng ngừa sự cố y khoa và sai sót chuyên môn)

STT	Tên thuốc- tên nhầm lẫn (hình ảnh)	Ghi chú
NHÌN GIỐNG NHAU, ĐỌC KHÁC NHAU		
A	Sắp xếp các thuốc riêng biệt, không để cạnh nhau. Thực hiện 3 kiểm tra, 5 đổi chiều khi cấp phát từ kho cho khoa phòng, khi cấp phát cho người bệnh, khi thực hiện y lệnh	
1	 Cefotaxim 2g Ceftazidime 1g Cefotiam 1g	Khác hoạt chất, khác tên thuốc
2	 Vitamin K1 10mg/ml Vitamin K1 1mg/ml	Cùng hoạt chất, khác hàm lượng

3	 <p style="text-align: center;">Cefpodoxime 100mg Cefpodoxime 50mg</p>	Cùng hoạt chất, khác hàm lượng
4	 <p style="text-align: center;">Seretide 25/125 Seretide 25/50 Seretide 25/250</p>	Cùng hoạt chất, khác hàm lượng
5	 <p style="text-align: center;">Meropenem 500mg Meropenem 1000mg</p>	Cùng hoạt chất, khác hàm lượng

GIÁM ĐỐC

Lê Quang Lệnh